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รมว.ศึกษาธิการ เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การเกลี่ยครูใหม่
หลังพบปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาเกลี่ยครูได้
แจงเรียกบรรจุครูผู้ช่วยก่อนบัญชีหมดอายุเป็นอำนาจ
กศจ.มั่นใจการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่จะดำเนินการทันแน่นอน

วันนี้ (20 เม.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า
ที่ประชุมได้แบ่งสายออกเยี่ยมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ว่า
การทำงานมีเรื่องใดที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง รวมถึงจะเชิญศึกษาธิการภาคมาประชุม
เพื่อรับทราบการดำเนินงานของ กศจ.ในวันที่ 4 พ.ค.นี้ นอกจากนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ได้มาสรุปข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต แบบรายวิชามานำเสนอ แต่ตนขอให้
สทศ.นำข้อมูลการสอบโอเน็ตแบบรายเขตพื้นที่การศึกษามาเพิ่มเติม
เพราะข้อมูลการสอบโอเน็ตแบบรายเขตพื้นที่ฯจะทำให้ทราบว่าโรงเรียนแต่ละพื้นที่ฯมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง
เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ส่งให้ กศจ.ไปศึกษาภาพรวม และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ขอดูข้อมูลย้อนหลังในเรื่องการเกลี่ยครู
ซึ่งทราบว่าหลักเกณฑ์การเกลี่ยครูระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า การบรรจุ การโยกย้ายข้าราชการครู
ต้องเกลี่ยครูไปยังโรงเรียนที่มีอัตราขาดแคลนครูจำนวนมากก่อน
ส่วนโรงเรียนใดที่ยังมีอัตราขาดแคลนครูน้อยก็ยังไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการ
แต่ตนไม่เข้าใจว่าเมื่อหลักเกณฑ์เขียนไว้ชัดเจนแล้วผ่านมาเป็นสิบๆปีถึงไม่สามารถแก้ปัญหาเกลี่ยครูได้ ดังนั้น
ตนจะมาทบทวนปัญหาการเกลี่ยครูใหม่ว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านเกิดปัญหาตรงไหน พร้อมวางแผนการเกลี่ยครูในอนาคต
โดยเมื่อแผนการเกลี่ยครูตกผลึกก็จะมอบให้ กศจ.ไปวางแผนการบรรจุครูต่อไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าในการเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งจะครบกำหนดการขึ้นบัญชี 2 ปี ในวันที่ 2 พ.ค. นี้ นั้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของการตั้ง กศจ.
อาจเกิดปัญหาบางเขตพื้นที่ฯเรียกบรรจุได้ไม่ทันตามกำหนด ต้องมาดูว่าจะคืนสิทธิ์ให้ได้ด้วยวิธีการอย่างไร
เราจะไม่ทอดทิ้งทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน และหากมีใครมาหลอกเรียกเงิน แล้วบอกว่า
จะได้รับการบรรจุก่อนนั้น ขออย่าไปหลงเชื่อโดยผมได้มอบหมายให้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ.
รวบรวมปัญหาการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยทั้งหมดอยู่ ส่วนการสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่
เชื่อว่าจะดำเนินการจัดสอบทันตามกำหนด ซึ่งตนไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบอะไร โดยจัดสอบรอบใหม่นี้ก็จะมี
กศจ.เป็นผู้ดำเนินการแทน แม้แนวคิดตนต้องการให้การสอบครูผู้ช่วยได้ใช้ข้อสอบกลาง แต่ยังทำไม่ได้
ซึ่งก็ต้องดำเนินการตามเดิม คือ ให้จังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบ
อย่างไรก็ตามเมื่อแต่งตัวเสร็จก็อาจจะนำไปสู่การปรับข้อสอบครูผู้ช่วยให้ใช้ข้อสอบกลางได้

ด้าน รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับเงินเพื่อเรียกบรรจุครูผู้ช่วยมาที่ตน
โดยกำลังรอรายงานในแต่ละเขตพื้นที่ฯ ส่วนกรณี ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) จำนวน 8 ราย ซึ่งขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย เกรงว่า จะได้รับการบรรจุไม่ทัน



ก่อนบัญชีจะหมดอายุ ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ และร้องเรียนว่า กศจ.นครศรีธรรมราช
ไม่ได้นำเรื่องการบรรจุครูผู้ช่วยเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม กศจ.นัดแรก ทั้งที่
มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุม นั้น ตนได้เชิญกรรมการผู้แทนสพฐ. กศจ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นคนบรรจุวาระดังกล่าว มาสอบถามข้อเท็จจริงและ ทราบว่า เหตุที่บรรจุเรื่องดังกล่าว ในวาระการประชุม
เพราะได้รับการประสานมา ดังนั้น จึงอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสพฐ.ว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพราะเป็น หน้าที่ของกศจ. ซึ่งจะต้องกำหนดอัตราว่างในแต่ละพื้นที่ก่อน
จึงจะสามารถเรียกบรรจุได้ ตามสาขาที่แต่ละแห่งขาดแคลน
โดยผู้ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้ก็อาจไม่ได้ถูกเรียกบรรจุทุกคน ซึ่งคนที่ไม่ถูกเรียกบรรจุก็ไม่ต้องเสียใจ
หากเรามีความสามารถก็สามารถสมัครสอบในครั้งต่อไปได้. 
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